
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          นโยบาย   

30 บาทรักษาทุกที่ 
   สื่อนำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์) , เว็บไซต์ : (มติชนออนไลน์, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, CH7, pptv36, 
newtv,)  
   -นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รมว. สธ. ในฐานะประธาน บอร์ดสปสช.  เผยความคืบหนา้ นโยบาย 30 บาทรักษาทุกท่ี ว่า ในวันที่ 
26 สิงหาคม 2567 จะมีการคิกออฟ โครงการ 30 บาทรักษาทุกท่ีด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ในกทม. ในช่ือ “30 บาทรักษาทุก
ที่ เพื่อคนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้า” เป็นจังหวัดนำร่องที่ 46 โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตร ี เป็นประธาน พร้อมด้วย
นางสาวแพทองธาร ชินวัตร รองประธาน ตกก.พัฒนาระบบสขุภาพแห่งชาติ และนายชัชชาต ิ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร พร้อมจะมีการเปิดตัวตราสญัลักษณ์ (Logo) “30 บาทรักษาทุกท่ี” เพื่อใช้ในการรับรองคุณภาพและการเข้า
ร่วมโครงการฯ ของหน่วยบริการทัว่ประเทศ  
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ : มติชนออนไลน ์
    -ผศ.นพ.สัมฤทธ์ิ ศรีธำรงสวสัดิ์ อาจารย์ภาคเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบด ี ม.มหิดล เผยผลงานวิจัย
เรื่อง "โครงการการกำกับ ติดตาม และประเมินนโยบายบตัรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกท่ี ว่า ในข้อกังวล 2 เรื่อง คือ 1.ผู้ป่วย
ไป รพ.ใหญม่ากขึ้นจนทำให้เกดิความแออัด ข้อมลูการใช้บรกิารข้ามเขตพื้นที่ท่ีเคยลงทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจำ 
เปรียบเทยีบกับข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ไม่พบว่าประชาชนมีการใช้บรกิารข้ามเขตพื้นที่มากข้ึน และ2.ทำให้ระบบบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิแยล่งก็ยังไมส่ามารถช้ีชัดได้ โดย สปสช.พยายามขยายบรกิารปฐมภมูิ ด้วยการเปิดให้คลินกิเอกชนเข้าร่วม เพื่อให้
ประชาชนรับบริการสะดวกขึ้น  
     -ปัจจัยที่น่าจะทำให้ประชาชนไม่ได้ไป รพ.ใหญ่มาก อาจมาจากภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงระบบการจัดการ
ภายในของรพ. ที่ผู้ป่วยรายใหม่ไมส่ามารถพบแพทย์เฉพาะทางได้ทันที นอกจากมีใบส่งตัวมาด้วย และแพทย์เฉพาะทางใน รพ.
แต่ละแห่งก็อาจจะมีการกำหนดจำนวนรับผู้ป่วยใน 1 วัน จึงไม่ใช่เรือ่งง่ายที่ผู้ป่วยจะเลือกไป รพ.มากขึ้น ระบบสุขภาพปฐมภมูิ
ไม่ได้ถูกทำลาย 

 

แก้ปัญหายาเสพติด 
   กัญชา 
   สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ innnews 
    -นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เปิดเผยถึงความคืบหนา้การแก้ปัญหากัญชาว่า ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ได้ทำ
หน้าท่ีหมดแล้ว ซึ่งอยู่ที่ ป.ป.ส.จะทำอะไรก็ว่าไป จะเป็นกฎหมาย ก็เตรียมไว้หมดแล้ว ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ ยอมรับว่า เกิด
สุญญากาศระหว่างรอกฎหมายกญัชามานานแล้ว โดยจะครบ 3 ป ี ในวันท่ี 9 พ.ย.นี้ ดังนั้น เราก็จะไม่ให้ความสูญเสียเกิดขึ้น
ส่วนการประชุมคณะกรรมการป.ป.ส.นั้น จะโหวตตามกระทรวงสาธารณสุข ขอให้รอกติกาของประเทศ คือ การเสนอกฎหมาย 
พร้อมย้ำว่า ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จะเป็นการลดความเสียหายอย่างเร่งด่วน แต่ก็ขึ้นอยู่กับสว่นรวม 

 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

ปฏิรูปกำลังคน 
   สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, hfocus, ch7, 
thereporters, thebetter, chieffocus, theagendathai, newtv, INN, TNN) 
   -นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยการประชุม ครม. 6 ส.ค.นี้ ตนจะเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังคนและภารกิจ
บริการด้านสาธารณสุขในภาพรวมทั้งระบบ ระยะ 10 ปี ให้ ครม. รับทราบตามที่มติ ครม. เห็นชอบการแก้ไขปัญหากำลังคน

 

ประจำวันที่ 
5 สิงหาคม 2567 
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ด้านสาธารณสุข พร้อมให้ สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ให้มีเพียงพอ แก้ปัญหา
ขาดแคลนอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว 
กฎหมายแยกตัวออกจาก ก.พ. 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
   -สภาการสาธารณสุขชุมชน เห็นความสำคัญผลักดันกฎหมายแยกตัวออกจาก ก.พ. รณรงค์ให้นักสาธารณสุขและภาคส่วนท่ี
เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.ระเบียบ ขรก.สธ. หวังให้ระบบสาธารณสุขก้าวไปข้างหน้า พร้อมเสนอ
คัดเลือก คกก.ขรก.สธ. ต้องมีสัดส่วนตัวแทนของทุกวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข อย่างน้อย 1 คน รวมถึงปรับระบบ
การบริหารบุคคลใหม่ โดยแยกสายบริหารออกจากสายวิชาชีพ เช่นเดียวกับ ขรก.ครู และบุคลากรทางการศึกษา และควรนำ
ระบบการสอบคัดเลือกมาเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร เปิด
โอกาสให้บุคลากรสาธารณสุข ทั้งสายงานวิชาชีพและสายงานสนับสนุนสามารถเติบโตในหน้าท่ีการงานอย่างเท่าเทียม 

 

ยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (opt-news, thaipr, newswit, thailand4, ryt9) 
    - นางจิตรา หมีทอง ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.สธ. เปิดมหกรรมขับเคลื่อนนโยบายยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Thai 
Street Food Good Health from Local to Global) ณ ตลาดจีนชากแง้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยอาหารไทยได้รับความ
นิยมไปท่ัวโลก โดยเฉพาะอาหารริมบาทวิถี หรือสตรีทฟู๊ด (Street food) ซึ่งการพัฒนาและยกระดับสตรีท ฟู้ดให้ได้มาตรฐาน 
SAN & SAN Plus ที่จะต้อง "สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน" สู่ระดับสากล เทียบเท่าเครื่องหมายมิชลิน นอกจากจะช่วยให้
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีจากการบริโภคอาหารแล้ว ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศได้อีกด้วย 
       นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ตลาดจีนชากแง้ว เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องในการขับเคลื่อน
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารภายใต้ วิถีชีวิตปกติใหม่ “สะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐาน” SAN&SAN Plus โดยพัฒนาอาหารริม
บาทวิถี 4 มิติ ได้แก่ มิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

 

สธ.ผ่านมาตรฐาน HL7FHIR ระดับโลก  
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน , เว็บไซต์ มติชน 
    -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดเผยว่า เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา Health Level 7 (HL7) International ซึ่ง
เป็นองค์กรระดับโลกและหนึ่งในสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน (ANSI) ที่พัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบ
สารสนเทศด้านสุขภาพ ร่วมกับ Firely ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) ได้
ประกาศให้ สธ.ผ่านมาตรฐาน HL7FHIR ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการแพทย์ทั ่วโลก และ
สามารถนำมาตรฐาน HL7 FHIR มาใช้ในการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพดิจิทัลของประเทศไทยได้ เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมลู
ทางการแพทย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งขณะนี้ระบบ "หมอพร้อม" อยู่ในขั้นตอนพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐาน HL7 
FHIR ที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเชื่อมต่อ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบสุขภาพอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสุขภาพดิจิทัล โดยเฉพาะการขับเคลื่อน 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบ
เดียว และช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ได้รวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
การรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพของประชาชน 

 

หลอดเลือดสมองแตก 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (headtopics, bangkokbiznews) 
    - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า หลอดเลือดสมองแตกอายุน้อย วัยทำงานก็เกิดได้ ไม่เฉพาะแต่
ในผู้สูงอายุเท่านั้น แต่สาเหตุจะแตกต่างกันไปตามช่วงวัย จากรายงานของ สธ. ในปี 2566 พบว่า มีอัตราตายจากโรคหลอด
เลือดสมองแตก 21.13 % และในปี 2567 ยังไม่ครบปี สูงถึง 20.77 % ในผู้ป่วยอายุน้อยมักเกิดจากหลอดเลือดโป่งพองหรือ
หลอดเลือดผิดปกติ มักไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ จนเมื่ิอหลอดเลือดแตกจึงมีอาการทางระบบประสาท 
      ผศ.น.พ. ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ผู ้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมีอาการปวดศีรษะรุนแร ง
ทันทีทันใด แบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ร่วมกับมีอาการผิดปกติทางระบบประสาท หากพบสัญญาณโรคหลอดเลือดสมองที่ต้อง
รีบนำส่งรพ. รักษาเร็ว ลดความพิการและการเสียชีวิตได้ 
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ค่าป่วยการ อสม. 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
    - นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรม สบส. เผย หาก อสม.เกิดปัญหา เช่น ลืมส่งรายงานอสม. 1 หรือเมื่อส่งรายงานแล้ว
ไม่ได้ค่าป่วยการ เป็นต้น สามารถติดต่อที่ สสอ. ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งกับทาง สสจ. ซึ่งจะ
ดำเนินการเป็นกระบวนการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ปัญหาที่ไม่ได้ค่าป่วยการอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เลขท่ีบัญชีธนาคาร
ไม่ถูกต้อง กรอกเลขบัญชีผิดพลาด ส่วนจะสามารถจ่ายค่าป่วยการย้อนหลังได้หรือไม่ ต้องดูเป็นกรณีไป ถ้าพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้
เป็นความผิดของเจ้าตัวเอง จะมีกระบวนการอุทธรณ์และเยียวยาจากกรมบัญชีกลางให้ 

 

บุหร่ีไฟฟ้า 
   สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ch3 plus 
    -สำนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดเวทีสนทนานโยบายสาธารณะ บุหรี่ไฟฟ้า ฆ่าเยาวชน
ไทย "อย่าปล่อยให้...ฆาตกรลอยนวล" เพื่อถกแนวทางแก้ไขปัญหาและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง หลังพบว่าจำนวนผู้สูบ
บุหรี่ไฟฟ้ามีอายุน้อยลงอย่างน่ากังวล และ ยังขยายวงกว้างเข้าไปในกลุ่มเด็กและเยาวชน จนเกิดกลุ่มนักสูบหน้าใหม่ตามมา 
   สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยโพสต์ 
   -สสส. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพ
ละงู จัดกิจกรรมสัญจรลงพื้นที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาต้นแบบ ที่วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี ระนอง   ภายใต้โครงการพัฒนา
เครือข่ายและหนุนเสริมศักยภาพครูและแกนนำนักเรียนอาชีวศึกษา ป้องกันปัจจัยเสี่ยง (เหล้ า บุหรี่) ในสถานศึกษา โดยมี
กิจกรรมสานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และอัพเดทสถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมกิจกรรม
สร้างสรรค์ “ดนตรีเล่าเรื่อง” เพื่อการพัฒนาเครือข่ายครูอาชีวศึกษาป้องกันปัจจัยเสี่ยง โดยศิลปิน แดเนียล วิวัฒน์วงศ์ ดูวา  

ร่วมบอกเล่าประสบการณ์ช่วงวัยรุ่น 
    ส ื่อที่นำเสนอ เว็บไซต์ Hfocus  
    -นพ.วินัย โบเวจา อายุรแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจ และภาวะวิกฤตทางเดินหายใจ กล่าวถึงอันตราย
ของบุหรี่ไฟฟ้า พบวัยรุ่นเข้ารักษาวัณโรคเพิ่ม มีประวัติใช้บุหรี่ไฟฟ้า ช้ีเมื่อภูมิต้านทานในปอดลดลง วัณโรคจะออกมาเหมือน
เห็ด ค่อย ๆ กินไปเรื่อย ๆ เชิญชวนนักวิจัย โดยเฉพาะหมอปอดที่อยู่ในวงการร่วมกันตั้งข้อสังเกต เก็บข้อมูลความสัมพันธ์   
วัณโรคระยะลุกลามในวัยรุ่นไทยเช่ือมโยงกับบุหรี่ไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหน   

 

ร้อง สสจ. รพ.เอกชนวินิจฉัยพลาด 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ch7, เพจ Dr.Dark) 
   -เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทินร์ part6 โพสต์กรณีพี่สาวแจ้งความให้เอาผดิกับ รพ.เอกชน ใน จ.นครสวรรค์ หลังพาน้องชาย
ไปรักษาอาการไข้ หายใจไม่สะดวก แน่นหน้าอก แจ้งกับ รพ.ว่า หายใจไม่สะดวก รพ.จ่ายยา ระบุในใบรับรองแพทย์ว่าคอ
อักเสบ และให้กลับบ้าน ถึงบ้าน 20 นาทีหมดสติ กู้ชีพมาถึงทำ CPR และเสียชีวิตที่ รพ. แพทย์ระบุการเสียชีวิตว่ากล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือด ซึ่งขัดแย้งกับผลที่ไปหาในตอนแรก ทั้งนี้ จะไปร้องเรียนกับ สสจ.นครสวรรค์ ให้ตรวจสอบการให้บริการของ 
รพ. และกระบวนการวินิจฉัยโรคของแพทย์  

 

เปิดอาคาร “รพ.รัตนประชารักษ์” 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innew 
    - พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกทม. ตรวจเยี่ยมการจัดสถานที่เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน (เป็นการส่วนพระองค์) เปิดอาคาร “รพ.รัตนประชารักษ์” ในวันท่ี 8 
ส.ค. 67 ณ รพ.รัตนประชารักษ์ เขตคลองสามวา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 250 เตียง ครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการประชาชนใน
ฝั่งตะวันออกของ กทม. ในเขตคลองสามวา สายไหม บางเขน คันนายาว หนอกจอก มีนบุรี รวมถึง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี  

 

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด 19 ในเด็กเล็ก 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thansettakij 
    - นพ.สุนทร สุนทรชาติ ผอ.สำนักอนามัยกทม. เผย สมาคมโรคติดเช้ือในเด็กแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักอนามัย กทม.
จัดกิจกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด 19 ในเด็กเล็ก ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อส่งเสริมคุณภาพเด็กไทย
ในการเข้าถึงวัคซีนให้บริการในกลุ่มเด็กอายุ 6 เดือนถึง 4 ปี ในศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ทั้ง 69 แห่ง โดยมีทีมกุมาร
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แพทย์ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ความรู้กับประชาชน พร้อมเฝ้าสังเกตอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด
วัคซีนอย่างใกล้ชิดอย่างน้อย 30 นาที  
กัมพูชาพบหญิงวัย 16 ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก 
   สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ : (ศูนย์ขา่วแปซิฟิค, js100, สักนักข่าวกรมประชาสมัพันธ์) 
   -แถลงการณ์ของกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา เผยแพร่เมื่อคืนวันเสาร์(3 ส.ค.67) ว่าพบว่า หญิงอายุ 16 ปีจาก จ.สวายเรียง 
ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกัมพูชา ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไข้หวัดนก H5N1 ขณะนี้อาการหนัก และทีมแพทย์กำลังดูแลอย่าง
ใกล้ชิด ทำให้จำนวนผู้ป่วยนับตั้งแต่ต้นปีเพิ่มขึ้นเป็น 9 คน เจ้าหน้าท่ีกำลังสืบสวนหาแหล่งที่มาของการติดเช้ือ และตรวจสอบ
ผู้ที่สงสัยว่าอาจติดเชื้อหรือผู้ที่ได้สัมผัสกับผู้ป่วย เพื่อป้องกันการระบาดในชุมชน 

 

 


